

Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo

17:25 14/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của quân đội. Đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ giảng dạy đội ngũ nhà giáo không chỉ truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp quân sự mà còn truyền thụ cả kinh nghiệm, thực tiễn chỉ huy, quản lý bộ đội và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ học viên. Để hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình, mỗi nhà giáo phải luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên thực sự mẫu mực, tiêu biểu, mô phạm về mọi mặt. Xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị là vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.



Thủ trưởng Học viện Chính trị trao chứng nhận giảng viên dạy giỏi tặng các giảng viên.

Phẩm chất nhà giáo của Học viện Chính trị nói riêng là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của thế hệ cha anh trong lịch sử, không ngừng được bồi đắp, phát triển trong thời kỳ

mới. Đó là lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; luôn tâm huyết, tận tâm, hết lòng vì học viên thân yêu; thường xuyên tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nhất là trình độ kiến thức, chuyên môn; có phương pháp, tác phong khoa học, trách nhiệm cao, mẫu mực, mô phạm, là tấm gương sáng cho học viên noi theo; có tinh thần kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị.

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai các chủ trương, biện pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Học viện. Quá trình triển khai đã kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” với thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong đó đã chú trọng quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo về mọi mặt; tập trung bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác; ý thức trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo trong Học viện để ngày càng có nhiều giờ giảng tốt, bài giảng hay, những tấm gương nhà giáo mẫu mực, kiên trung, tận tụy với nghề, với sự nghiệp trồng người trong quân đội. Đồng thời góp phần thấm sâu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những giá trị thiêng liêng, cao quý phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Trên cơ sở nâng cao nhận thức, đã đề cao trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng đối với việc học tập, làm theo Bác, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện đã tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự đã duy trì, phát huy tốt chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống chủ nghĩa cá nhân, sáng mãi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; Đài Truyền thanh nội

bộ học viện duy trì tốt chuyên mục “Mỗi ngày học tập, làm theo một lời Bác Hồ dạy”; tổ chức quần chúng đã có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên thông qua việc đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm; tổ chức các phong trào thi đua, đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, tọa đàm, giao lưu sôi nổi, thiết thực[1]... Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, nâng cao quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, kịp thời lan toả và thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.



Thủ trưởng Học viện trao Chứng nhận cho các đồng chí đạt thành tích trong hội thi cán bộ giảng dạy Chính trị.

Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, hằng năm, Đảng ủy Học viện đều xác định giải pháp quan trọng nhằm tập trung xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nói chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng[2] gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng bài giảng chuyên đề, chuyên sâu, chất lượng đề thi, đáp án, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo. Hoạt động

giảng dạy đã hướng vào phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, giảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng diễn tập, thực tập cho học viên; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên ngày càng chặt chẽ; chất lượng tự học tập, tự rèn luyện của học viên được nâng lên. Đội ngũ giảng viên của Học viện luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trong công tác, luôn chủ động, thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847, Chỉ thị 855 của Quân ủy Trung ương vào bài giảng, đề tài nghiên cứu; các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Giảng viên mẫu mực, bài giảng hay, giờ giảng tốt” của Khoa Triết học Mác-Lênin.

Đảng ủy Học viện đã coi trọng lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới[3]. Công tác nghiên cứu khoa học có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc; kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội về chính trị. Xây dựng và triển khai hệ thống chương trình, đề tài khoa học các cấp (từ cấp quốc gia đến cấp cơ sở và các nhiệm vụ được cấp trên giao) theo đúng chỉ đạo, định hướng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cơ quan cấp trên, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện; đồng thời, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trình độ trí tuệ; say mê, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của quân đội. Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học có năng lực, uy tín cao; nhiệt tình, trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp uỷ viên các cấp đã phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, tích cực thực hiện phương châm: “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”; cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo tinh thần “7 dám”. Các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ đã luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; giữ vững và tăng cường các nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và sinh hoạt đảng. Thường xuyên tự phê

bình và phê bình; nghiêm túc kiểm điểm, xử lý, chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm.

Để tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất Bộ đội cụ Hồ của đội ngũ nhà giáo ở Học viện Chính trị trong thời gian qua cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho đội ngũ nhà giáo thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất Bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, cụ thể hóa các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện; tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương, làm cho đội ngũ nhà giáo thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, nâng cao tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực và phương pháp, tác phong công tác, phấn đấu theo chuẩn mực “Bộ đội cụ Hồ” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nội dung cần tập trung vào những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, mục tiêu lý tưởng cách mạng, phẩm chất người quân nhân cách mạng: cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội; về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quân đội, những chuẩn mực đạo đức, phẩm chất bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới.

Hai là, phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ nhà giáo, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hàng năm, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; trong đó phải quán triệt, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 6/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong quân đội; Nghị quyết 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; 5 nội dung chuẩn mực xứng danh bộ đội cụ Hồ theo Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

qua đó phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ nhà giáo, xác định đây là một nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Quá trình thực hiện phải đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng trong xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Thường xuyên kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn đảng, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Thường xuyên cập nhật bổ sung, chỉ tiêu, thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 vào mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác; lấy việc thực hiện xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” làm giải pháp thực hiện các đột phá mà nghị quyết Đảng ủy Học viện, nghị quyết cấp ủy các cấp đã xác định. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch linh hoạt, lồng ghép các nội dung phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức, máy móc dẫn đến chồng chéo, thời gian thực hiện nhiều nhưng không khả thi, hiệu quả thấp.

Bốn là, tích cực, chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ sự nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cách thức khai thác sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các phương tiện hiện có cho lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động áp dụng các biện pháp đấu tranh thích hợp để phòng ngừa, nhận diện, phát hiện, ngăn chặn các thông tin xấu độc phát tán trên mạng xã hội; kịp thời lan tỏa các tin, bài về gương người tốt, việc tốt.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tiếp tục đưa nội dung thực hiện phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, quan điểm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với giám sát của cấp ủy đảng đối với cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, kết hợp với thực hiện nghiêm Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

1. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, tọa đàm như: “Tuổi trẻ học và làm theo Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; 100% các Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Thanh niên Học viện phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”; cụ thể hoá Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ, bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới”; “Công đoàn quân đội đổi mới, sáng tạo, rèn sức, bồi đức - nâng trí, luyện nghề - vững mạnh, phát triển, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” giai đoạn 2023 - 2028.

2. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Đảng ủy Học viện xác định đột phá: Năm học 2020 - 2021: “Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa; nâng cao chất lượng bài giảng theo chuyên đề”; năm học 2021-2022: “Đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá kết quả

người học, tiếp tục nâng cao chất lượng bài giảng theo chuyên đề; năm học 2022-2023: “Nâng cao chất lượng các hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học”; năm học 2023-2024: “Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án”.

3. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Đảng ủy Học viện xác định đột phá: Năm học 2020 - 2021: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học”; năm học 2021-2022: “Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học và mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu”; năm học 2022-2023: “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học gắn với đấu tranh tư tưởng, lý luận”; năm học 2023-2024: “Tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học”.

Thượng tá Hoàng Anh Tuấn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoc-vien-chinh-tri-tang-cuong-xay-dung-boi-duong-pham-chat-cach-mang-%E2%80%9Cboi-doi-cu-ho%E2%80%9D-cho-doi-ngu-nha-giao>